

Taglish

20250425 PTA Meeting - Viva Imakita

Wonderful experiences that make children grow strong and happy at Imakita Kita Elementary School

Mga miyembro ng PTA ng Imakita Kita Elementary School para sa fiscal year 2025, hello po. Ako po si Principal Masahiro Watanabe. Sa pamumuno ni President Ichihara, magsisimula na ang mga aktibidad ng PTA ngayong taon. Hinihiling namin ang inyong pag-unawa at pakikipagtulungan sa mga aktibidad pang-edukasyon ng paaralan at mga aktibidad ng PTA, na naglalayong palakasin ang ugnayan ng pamilya at paaralan, na nagkakaisa para sa ngiti ng mga bata ngayon at sa hinaharap.

Sa pagsisimula, may dalawa akong hiling sa mga miyembro.

Paki-share ang inyong mga opinyon. Paki-sabi ang mga magagandang puntos ng mga bata at mga guro, mga puntos ng pagpapabuti ng paaralan, at kung paano tinatanggap ng mga magulang ang mga aktibidad pang-edukasyon ng paaralan. Sa lalong madaling panahon, ipapadala ko ang unang survey. Iniisip ko na mahirap sagutin lahat ng mga sagot, pero susubukan kong ipatupad ang mga magagandang ideya. Kung may mga problema, kokonsultahin ko kayo para tuklasin ang posibilidad. Paki-sagot nang walang pag-aalinlangan. Para sa karagdagang detalye, basahin ang "Suguru".

Magbigay ng iba't ibang mga pagkakataon ng karanasan para sa mga bata. Ayon sa iba't ibang mga survey, nararamdaman ko na ang hamon ay palakasin ang awtonomiya ng mga bata (mag-isip at kumilos nang mag-isa). Sa kabilang banda, sa orihinal, ang mga bata ay may maraming intelektwal na curiosity at awtonomiya. Pero, sa pamamagitan ng edukasyon sa paaralan, edukasyon sa lipunan, at aking sariling karanasan sa pagpapalaki ng mga anak, iniisip ko na "kaunti ang mga pagkakataon para ipakita ng mga bata ang awtonomiya" at "masyadong nakikialam ang mga matatanda para maiwasan ang pagkabigo ng mga bata". Ano ang nararamdaman ninyo tungkol dito? Naniniwala ako na dapat nating obserbahan nang hindi masyadong nakikialam, payagan ang mga pagkabigo na maaaring itama, at suportahan ang patuloy na pagsisikap nang hindi sumusuko. Ang krisis ay isang pagkakataon. Ang pag-aalala ay ang base ng tagumpay. Ang iba't ibang mga karanasan ay nagiging mga halaga ng karanasan at nagiging puwersa para mabuhay nang matatag. Sa paaralan, nagpapalano kami ng mga aktibidad ng experiential learning. Sa Imakita-Kawai Community Center, may mga nakaplanong mga klase para sa mga bata at mga event na maaaring salihan ng mga magulang at anak. Inirerekomenda rin namin ang paglahok sa mga event ng komunidad. Sa bahay, iniisip ko na dadami ang mga pagkakataon na tumulong

at gumawa ng isang bagay kasama ang mga magulang. Sa tingin ko, maganda rin na magkaroon ng mga aktibidad ng PTA na maaaring salihan ng mga magulang at anak.

Tungkol sa mga nabanggit sa itaas, ipapakita namin ang progreso sa website ng paaralan, hangga't maaari, araw-araw, na may mga pagsasalin sa Portuguese at Taglish. Paki-tignan. Kaya, umaasa kami sa inyo ngayong taon.